

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/ ๓๖๕๔



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา และการปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ เป็นการถาวร

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ล) ๒๗๓๘๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา และการปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ เป็นการถาวร ของกระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการต่อการปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ เป็นการถาวร และเห็นควรอนุมัติในหลักการต่อการเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม ๘ จังหวัดของราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานที่พิจารณาถึงความคุ้มค่าในเชิงงบประมาณ และภารกิจที่สำคัญจำเป็น รวมทั้งยังเป็นการผลักดันผลประโยชน์ของประเทศไทยในด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา สอดคล้องกับการดำเนินงานของไทยตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และประเด็นการต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ และหมายเหตุที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

๒. อย่างไรก็ดี กระทรวงการต่างประเทศควรยึดการดำเนินการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เป็นกรอบการดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิจารณาถึงการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างที่มีอยู่เดิม รวมทั้งจะต้องพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงความคุ้มค่าและภาระด้านงบประมาณ

๓. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการในรายละเอียดการเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ และให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤษา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๔๕๓๑ (直通)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thutta@nesdc.go.th